

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, trên cơ sở Tờ trình số 23/TTr-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND huyện về việc thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô và dự thảo Nghị quyết; Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên.

Trên cơ sở xem xét nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **I. Về nội dung Tờ trình:**

##### **1. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình, Đề án của UBND huyện Đắk Tô và thống nhất nhận định:**

Trong những năm qua, tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tình hình sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện. Nhiều công trình thủy lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, chủ động được nước tưới tiêu, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Từng bước hình thành một số vùng liên kết sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm như cà phê, dứa, sầu, mía, chanh dây...

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, thách thức: Công tác khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất chưa cao; sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, chưa có quy hoạch tổng thể; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh thấp, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều; chăn nuôi theo hướng trang trại chưa phát triển; thực hiện các mô hình liên kết trong sản xuất, dồn đổi tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn còn hạn chế; kinh tế tập thể chưa phát triển mạnh; nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp còn hạn chế...



Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển trong tương lai, cần củng cố và điều chỉnh toàn diện các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đảm bảo có hiệu quả và hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Việc UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

**2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội:** Đề nghị UBND huyện bổ sung làm rõ một số nội dung của Đề án kèm theo Tờ trình như sau:

- Đề nghị xem xét điều chỉnh lại nội dung hỗ trợ và kinh phí thực hiện cho phù hợp giữa Tờ trình, Đề án và phụ biểu kèm theo<sup>1</sup>.

- Một số mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 khá cao và rất khó thực hiện. Đề nghị phân tích làm rõ và tính khả thi của các chỉ tiêu: cây ăn quả, mắc ca, dược liệu, trang trại chăn nuôi, trồng rừng... Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại các chỉ tiêu cho phù hợp, tính toán xác định lại tổng nhu cầu vốn thực hiện và đề ra các giải pháp phân đầu thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

- Về việc hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp phần ngân sách địa phương: Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, đề nghị UBND huyện cần xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng nội dung phù hợp với các quy định hiện hành, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trước khi HĐND huyện xem xét, quyết định.

- Về giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung Đề án, đồng thời, Ban nhấn mạnh một số nội dung như sau:

+ Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đề án, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người dân trong đó nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành nhất là UBND các xã, thị trấn; huy động tối đa các nguồn lực để lồng ghép thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

+ Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Đề án, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện, đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia vào các thành phần kinh tế để phát triển bền vững nông nghiệp của huyện nhà. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin, các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời trong quá trình thực hiện Đề án.

+ Tiếp tục lồng ghép tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện với Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công

<sup>1</sup> Trong Tờ trình, Đề án có 08 nội dung hỗ trợ nhưng trong phụ biểu kèm theo có 07 nội dung; kinh phí thực hiện Đề án là 158.600 triệu đồng nhưng trong phụ biểu là 157.600 triệu đồng.

nghe cao gắn với chế biến và Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

## II. Về dự thảo Nghị quyết:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời, Ban có một số ý kiến sau:

(1) Việc ban hành Nghị quyết về thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(2) Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị biên tập, sắp xếp lại bố cục, nội dung cho phù hợp với nội dung cơ cấu trong dự thảo Nghị quyết, theo hướng nêu nội dung trọng tâm, chủ yếu của Đề án gồm 05 mục chính sau: Mục tiêu, định hướng, nội dung hỗ trợ, kinh phí thực hiện và giải pháp chủ yếu thực hiện.

(3) Về phần căn cứ trong dự thảo nghị quyết: Đề nghị bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

- Đề nghị biên tập đúng tên văn bản Quyết định số 1261/QĐ-UBND, ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(4) Đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình các nội dung trong báo cáo thẩm tra này và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện, hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XIII, kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

### Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thị Minh Thao*  
**Nguyễn Thị Minh Thao**



